



๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส
 ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แนวทางการดำเนินงานฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และบรรจุการเฉลิมฉลอง ครบรอบชาตกาล ๑๕๐ ปี ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมการศาสนา ได้แก่ กิจกรรมศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ กิจกรรมทางวิชาการ การเสวนา เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการประชุมเสวนาฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นกิจกรรมที่ได้นำเสนอต่อองค์การยูเนสโกไปแล้วในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ต้องนำเอกสารทั้งหมด ส่งสรุปคืนให้กับองค์การยูเนสโกหลังสิ้นสุดโครงการฯ นั้น

ในการนี้ กรมการศาสนา ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้

๑. ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลและเนื่องในโอกาส และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ในลักษณะ บวร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยกรมการศาสนาสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ค่าจัดกิจกรรมศาสนพิธี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ จัดทำป้ายและประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ เชิญชวนวัด สถานศึกษา ชุมชน ในพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ ค่าบริหารจัดการการจัดกิจกรรม เช่น การประสานงาน การประชุมหารือ และเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และสรุปผล จังหวัดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. พิจารณา...

๒. พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อจัด กิจกรรม ด้านศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ และจัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงาน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และตามวัดเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมการศาสนาจะสนับสนุนงบประมาณ ให้จัดกิจกรรมฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบรายงานรายชื่อ วัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ ให้กรมการศาสนาทราบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓. ประชาสัมพันธ์กรมการศาสนาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรูปภาพให้กรมการศาสนา โดยขอความกรุณารายงานผ่านกลุ่มไลน์ "กิจกรรมหลวงปู่มั่น ๗๖ จังหวัด" เพื่อจะได้นำเสนอหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดในภาพรวมของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมเผยแพร่ได้ทางเว็บไซต์ <http://www.luangpumun.dra.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)

อธิบดีกรมการศาสนา

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔